

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 410\* Năm 9/ 2020 \* Chúa nhật 09/ 02/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

*Ái thư mục tử*

*Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương*

**T**rong những ngày này dịch bệnh do virus Corona hoành hành trên toàn thế giới. Có thể nói cả thế giới đang lo lắng về một cơn dịch khá nguy hiểm trong thời đại hiện nay. Nếu thời xưa người ta lo chống trả với những cơn dịch do vi trùng và người ta đã thành công khi dập tắt (và ngày nay đã tiêu diệt) những cơn dịch gây chết chóc cho nhiều triệu người thì ngày nay nhân loại đối diện với những cơn virus (nhỏ hơn vi trùng) khá khó chịu.

Chúng ta nhớ cơn virus gây bệnh HIV đang làm cho nhân loại khá vất vả và vì làm cho người mang virus ấy giảm bớt hay mất đi tính đề kháng với những cơn vi trùng gây bệnh thì hiện nay nhân loại đang đối diện với cơn virus Corona (nCoV) là một loại Virus đường hô hấp mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có sự lây lan từ người sang người. Nhiều ý kiến cho rằng, Virus Corona thuộc họ với Virus gây hội chứng MERS-CoV và hội chứng SARS, tất cả đều có nguồn gốc từ vật chủ là loài dơi. Nếu như thế thì “dòng họ” của virus này có một quá trình làm cho con người chao đảo.

Vì công tác chữa trị rất khó khăn nên các biện pháp phòng ngừa hết sức quan trọng. Chúng ta vẫn thường nghe nói : Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chính vì thế mà xã hội cũng như Giáo hội đưa ra những khuyến cáo về việc phòng ngừa. Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã có thông báo về biện pháp phòng ngừa. Tổng Giáo Phận Saigon cũng có thông báo hướng dẫn về việc phòng ngừa. Điều chúng ta cần lưu ý là Đức Tổng Giuse đề nghị : “Toàn thể giáo phận chúng ta sẽ làm **tuần chín ngày, từ ngày 9/2 đến 17/2**, để “cầu xin Chúa ban cho các nhà khoa học sớm tìm được thuốc **ngăn chặn** dịch bệnh, **chữa lành** những người đã bị nhiễm bệnh và cho mọi người khỏi bị lây nhiễm dịch bệnh này”.



# TRANG SỐNG LỜI CHÚA

09/02/2020 CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN A.

## HÃY LÀ MÌNH

**Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời... Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13.14)**

**Suy niệm:** Muối và ánh sáng là những thành phần quan trọng của cuộc sống. Chúng không chỉ có vai trò bảo vệ – muối diệt khuẩn, ánh sáng đẩy lùi bóng tối – mà còn góp phần làm cho cuộc sống thay đổi theo hướng tích cực: muối thêm hương vị cho thực phẩm, ánh sáng giúp nhìn rõ sự vật hầu có thể thao tác chính xác hơn. Là môn đệ Chúa Ki-tô, Ki-tô hữu trở nên ‘con người mới’, “*ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian,*” để được sai đến thế gian và thánh hoá thế gian. Điều quan trọng là không để mình bị biến chất: muối mà nhạt đi thì chỉ đáng cho người ta chà đạp, còn ánh sáng sẽ vô dụng khi nó bị che khuất, như đèn bị cái thùng úp chụp lên.

**Mời Ban:** Muối và ánh sáng có giá trị khi nó còn là chính nó, nghĩa là giữ được bản chất của mình. Vì thế, thách đố đối với mọi Ki-tô hữu là đừng vì “*ở giữa thế gian*” mà bị tinh thần thế tục khiến cho bản chất là muối-ánh sáng của mình bị lu mờ, nhạt nhoà đi. Người ki-tô hữu chỉ có thể giữ được bản sắc của mình để **luôn là mình**, khi giữ được chất Ki-tô luôn đậm đà, và toả sáng đến mức có thể nói như thánh Phao-lô: “*Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi*” (Gl 2,20).

**Sống Lời Chúa:** Nguyên tắc lựa chọn của Ki-tô hữu chúng ta là: “*Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào ích gì*” (Lc 9,25).

**Câu nguyện:** *Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đã nhập thể làm người và sẵn sàng hiến thân để làm cho chúng con trở thành con Thiên Chúa. Dù là con người nhưng Chúa vẫn là Chúa. Xin hãy lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Amen.*



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

### ❖ Có tinh thần nghèo khó là sự tự do đích thực

Trong bài giáo lý về Mười Phúc thứ nhất – “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ”, ĐTC Phanxicô nói “có một sự nghèo khó mà chúng ta phải chấp nhận, đó là sự nghèo khó về sự hiện hữu của chúng ta; và một sự nghèo khó mà chúng ta phải tìm kiếm, ngoài những sự thuộc về thế gian này”.

“Con đường hạnh phúc” của Chúa Giêsu bắt đầu với một “sự lo âu mang tính trái ngược... một mục tiêu lạ lùng của ân phúc”. “nghèo” nghĩa là gì? Thánh Mát-thêu dùng lối diễn tả “tinh thần nghèo khó” cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không chỉ đơn giản nói về sự nghèo kinh tế, mà là về một sự hiểu biết mang tính tinh thần về sự nghèo nàn của chúng ta. Những người ‘có tinh thần nghèo khó’ là những người cảm thấy chính bản thân họ nghèo, là những hành khát, trong thăm sâu hữu thể của họ. Điều này trái với thông điệp của thế giới, vốn nói với chúng ta phải tạo ra một điều gì đó cho chính mình. Thái độ này dẫn đến “sự cô đơn và bất hạnh”, vì nó đặt chúng ta vào thế cạnh tranh với người khác, để chúng ta “sống trong sự bận tâm ám ảnh vì cái tôi của chúng ta”. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng “nghèo là một dịp của ân sủng, và Ngài chỉ ra cho chúng ta con đường đi ra” khỏi sự mệt mỏi được tạo ra bởi việc nỗ lực để che đậy những giới hạn và những thất bại của chúng ta.

Vương quốc của thế gian, được sở hữu bởi những người có sự giàu có và sự an nhàn, là những vương quốc sẽ tàn lụi. Sức mạnh của con người, ngay cả những đế chế mạnh nhất, sẽ qua đi và tan biến. Trái lại, chính người “biết cách yêu mến sự tốt lành thật hơn chính bản thân mình” là người thật sự ngự trị. Đây là sức mạnh của Thiên Chúa và đây là cách mà Chúa Giêsu tỏ chính Ngài là mạnh mẽ: “Ngài biết cách để thực hiện điều mà các vị vua trần thế không làm được: là hy sinh mạng sống Ngài vì con người. Và đây là sức mạnh thật sự: sức mạnh của tình huynh đệ, lòng bác ái, tình yêu và sức mạnh của sự khiêm nhường. Đây là điều mà Đức Kitô thực hiện.

Sự tự do đích thực hệ tại ở điều này: người có sức mạnh của sự khiêm nhường, phục vụ, tình huynh đệ thì tự do. Sự nghèo nàn được Bát Phúc khen ngợi hệ tại ở sự phục vụ cho sự tự do này”. Do đó, chúng ta phải luôn tìm kiếm sự tự do tâm hồn này, điều vốn có cội rễ ở nơi sự nghèo nàn của chính bản thân chúng ta”.

### ❖ **Toà Thánh Vatican gửi hàng trăm ngàn chiếc khẩu trang y tế đến Trung Quốc trước nạn dịch Corona.**

Sáng kiến chung của Văn Phòng Báo Ái Giáo Hoàng và Trung Tâm Truyền Giáo Hội Trung Quốc tại Ý đã gửi hàng trăm ngàn chiếc khẩu trang đến Trung Quốc.

Theo một Thông cáo báo chí của Văn Phòng Báo Chí Toà Thánh, thì những chiếc khẩu trang đã được gửi đến các tỉnh Hubei, Zhijian và Fujian, là những nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của loại virus này.

Bệnh dịch hiện tại đã chính thức có mặt ở 20 nước trên thế giới. Bộ Y Tế Trung Quốc đã báo cáo vào Chúa Nhật là có 475 trường hợp phục hồi và 361 người thiệt mạng toàn cầu, khoảng 2% những người này đã được báo cáo là nhiễm loại virus corona này.



## ❖ Thánh lễ kính Đức Trinh nữ Maria 13.2

Thứ năm, 13.2.2020, lúc 12g00 trưa Giáo xứ sẽ có thánh lễ kính Đức Trinh Nữ Maria như thường lệ. Kính mời cộng đoàn cùng tham dự.

## ❖ Không có thánh lễ tại núi Đức Mẹ ngày quốc tế bệnh nhân 11.2

Do dịch cúm Corona đang bùng phát dữ dội, giáo xứ sẽ không tổ chức Thánh lễ tại núi Đức Mẹ nhân ngày quốc tế bệnh nhân 11.2. Vẫn có thánh lễ chiều lúc 17g30 trong nhà thờ như thường lệ.

## ❖ Thư của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng về dịch bệnh viêm phổi do virus corona<sup>1</sup>

Trước tình trạng bùng phát và lây lan của dịch viêm phổi cấp do virus corona, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Sài Gòn mời gọi:

- Toàn thể giáo phận sẽ làm tuần chín ngày, từ ngày 9-17/2/2020, để “cầu xin Chúa ban cho các nhà khoa học sớm tìm được thuốc chữa trị, xin cho cộng đồng nhân loại biết yêu thương nhau, quảng đại hy sinh giúp đỡ nhau trong những giờ phút khó khăn, đừng vì tham lam ích kỷ mà trực lợi trên sự đau khổ của tha nhân. Xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia được ơn khôn ngoan để tìm ra những giải pháp hữu hiệu phục vụ người dân trong sự thật và tình thương.

- Trong tuần chín ngày, mỗi người cũng như mỗi cộng đoàn hãy dâng thánh lễ, lần hạt, làm các giờ khẩn cầu xin Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh chuyển cầu cho thế giới, đặc biệt lần hạt tôn sùng Lòng Chúa thương xót để nhờ cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu, Thiên Chúa toàn năng toàn ái sẽ chữa lành nhân loại.

- Cùng với lời cầu nguyện, chúng ta cũng cần thực hiện việc đền tội, sám hối và thay đổi cuộc đời, để sống công chính và thánh thiện theo Phúc Âm.

- Ngày 11/2 là lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, ngày Quốc tế Bệnh nhân, xin anh chị em dành ngày đặc biệt này để ăn chay, đền tội, thực thi bác ái, và cầu nguyện theo các ý chỉ trên.

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Quán cơm Minh Đức:** 2.000.000đ. **Shop ve chai:** 10.000.000đ.

<sup>1</sup> <https://tgpsaigon.net/bai-viet/thu-cua-duc-tong-giam-muc-giuse-nguyen-nang-ve-dich-benh-viem-phoi-do-virus-corona-59658>